



**Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn**

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2021

**Thư Chúc mừng Nhân kỷ niệm 76 năm  
Ngày Truyền thống của ngành Thủy lợi Việt Nam  
(28/8/1945 – 28/8/2021)**

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống của ngành Thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021), thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi đến các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thủy lợi tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp!

Qua bao thập kỷ dày công dựng xây và phát triển, chúng ta rất tự hào với những kết quả đạt được của ngành Thủy lợi. Các công trình thủy lợi đã cung cấp nước tưới tiêu cho canh tác nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày và góp phần phòng chống ngập úng, lũ lụt, bảo đảm an toàn trước thiên tai. Nhiều công trình hồ đập không chỉ thực hiện chức năng tích trữ, điều tiết nước, mà trở thành những biểu tượng với vẻ đẹp hùng vĩ, thể hiện trí tuệ Việt Nam, tài năng Việt Nam. Ngành Thủy lợi ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành Nông nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bối cảnh mới hiện nay, ngành Thủy lợi tiếp tục đảm trách vai trò then chốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và suy giảm tài nguyên nước. Hoà vào dòng chảy của xu thế phát triển bền vững, ngành Thủy lợi từng bước đổi mới theo hướng “*thông minh*”, đa dụng, đa mục tiêu, chung tay tạo dựng các giá trị mới, bền vững cho nền nông nghiệp và trên hết là bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước.

Với niềm tin vào sự tích cực, chủ động của đội ngũ những “*người làm ra nước*” để “*mở mang thủy lợi, nhà nhà ấm no*” như lời chia sẻ, gửi gắm thân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thủy lợi sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, tiếp tục phát huy tinh thần dẫn đầu, đổi mới, đoàn kết, đồng lòng hoàn thành tốt công việc với tất cả trách nhiệm và bản phận.

Thân chúc các Đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an!

**Lê Minh Hoan**  
**Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn**